



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ที่บริเวณท้องสนามหลวง ว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขได้ปรับแผนเพิ่มบุคลากรการแพทย์เพื่อให้การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วไป หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมจัดหน่วยแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ ดูแลผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบริเวณรอบมณฑลพิธี 21 จุด และประจำพระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทร์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรพพยาบาลระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี สามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ที่รพ.สนามกองทัพบก บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ (ตรงข้ามเจดีย์ขาว) หน่วยแพทย์หน้าศาลหลักเมือง และในพระบรมมหาราชวัง หรือโทร.สายด่วน 1669, 1646 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ 31 แห่ง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดูแลผู้เจ็บป่วย ตั้งแต่ 14 ต.ค. 2559 จนถึง 30 ก.ย. 2560 ให้บริการประชาชนรวม 3,660,594 คน ร้อยละ 97 เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น รักษาต่อที่รพ. 1,545 คน และตรวจประเมินสุขภาพทางจิตโดยทีมสุขภาพจิต 5,425 คน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ สวท.,สำนักข่าวไทย (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>ปลัดสธ. ออกลาดตระเวน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง จากนั้นเวลา 09.45 น. ส่งมอบงานให้กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะไปปลัดสธ.คนใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม และกล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสธ.ทั่วประเทศที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด ซึ่งงานด้านสาธารณสุขเหมือนการเล่นฟุตบอลที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เมื่อเกษียณก็หมดเวลาในหน้าที่ก็ปัดันทิม แต่รมว.สธ.ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาช่วยดูเรื่องต่างๆ ที่คิดว่าควรมีการปรับยุทธศาสตร์ ดังนั้นยังเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันอยู่ และยังเป็นคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา กล่าวว่า การรับตำแหน่งปลัด สธ. เป็นภาระงานอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ จึงอยากให้คนสาธารณสุขทำงานร่วมกันด้วยความเป็นพี่น้อง เป็นเหมือนครอบครัว เพราะฉะนั้นไฟในใจอยากนำออก ไฟนอกอยากนำเข้า หากสามัคคีกันการทำงานทุกอย่างจะลุล่วง และขอให้เชื่อมั่นว่าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงาน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>นโยบายแสดงความยินดีปลัด สธ.คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ทำ E-BANNER แจ้งบุคลากรที่ต้องการแสดงความยินดีกับตนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ขอให้แสดงอยู่ในที่ตั้ง ไม่ต้องมาที่กระทรวง และหากต้องการจะให้ของขวัญ ขอให้ปลุกต้นไม้ยืนต้นในที่ทำงานแล้วส่งรูปมาให้ดูก็พอ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>อธิบดีใหม่</b></p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุขมี 4 อธิบดีใหม่ ย้ายมาจาก 4 รองปลัดกระทรวง คือ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็น อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.ประนอม คำเที่ยง เป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็น อธิบดีกรมการแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (1 ต.ค. 60)</p>	<p><b>ระบบจัดซื้อยาต้านเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อฯ เคยมีปัญหาเข้าถึงยาต้านไวรัส และสามารถผลักดันจนยาต้านไวรัสเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อยาโดยมอบหมายให้พ.ราชวิถีทำหน้าที่แทนสปสช. ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับผลกระทบ จากเดิมได้รับยาครั้งละ 3-4 เดือน แต่ตอนนี้ยาต้านไวรัสกำลังจะขาดแคลน เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งซื้อ ทำให้หน่วยบริการเริ่มจ่ายยาให้ผู้ติดเชื้อครั้งละ 1 เดือน บางแห่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ยาสูตรรวมเม็ดเริ่มขาดแคลนจนรพ.ต้องจ่ายให้เป็นยาสูตรแยกเม็ดแทน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเป็นภาระงบประมาณของประเทศมากขึ้น</p>
<p>ข่าวสด (1 ต.ค. 60)</p>	<p><b>ตั้งคกก.ศึกษาวิธีการรักษาไตเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีมีข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางบำบัดทดแทนไต ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตผ่านช่องท้อง โดยมีการเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตหลังรับการบำบัด ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ป่วย รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย สมาคมฯ ในฐานะองค์กรกลางด้านวิชาการ จึงดำเนินโครงการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีวิต และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางคลินิก และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การให้บริการด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง ภายใต้คณะกรรมการวิจัยของสมาคมฯ เพื่อดำเนินโครงการ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>การจัดซื้อยาในระบบหลักประกันสุขภาพฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต เผยว่า การเปลี่ยนระบบจัดซื้อยารวม โดยให้โรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการแทน สปสช. ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีการสั่งซื้อน้ำยาล้างไต คาดว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ น้ำยาล้างไตจะขาดแคลน และจะเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยไตวาย 2.5 หมื่นคนทั่วประเทศ จากการตรวจสอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พบว่า น้ำยาล้างไตที่สต็อกตามบ้านผู้ป่วยกำลังวิกฤต หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดเพียง 1 วัน จะขาดสต็อกทันที ซึ่งวันที่ 3 ต.ค.นี้ ชมรมเพื่อนโรคไตจะประชุมใหญ่เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (1 ต.ค. 60)</p>	<p><b>ระเบียบรักษาโรคหัวใจในระบบบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีพล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ทักท้วง ระเบียบสปสช. ที่ส่งผลให้รพ.มงกุฎวัฒนะรักษาคนไข้บัตรทองโรคหัวใจได้ ล่าสุด รองเลขาธิการฯ สปสช. ได้เข้าหารือร่วมกัน และเห็นพ้องต้องกันว่าหลักเกณฑ์นี้จะบังคับใช้กับสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะโรคหัวใจเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-Ray สุขภาพ (1 ต.ค. 60)</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>เดือนอาหารเสริมต้านเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.นิตยา ภาณุภาค พึ่งพาพงศ์ แพทย์ประจำศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระดับเม็ดเลือดขาว และชักชวนผู้ติดเชื้อหยุดยาต้านไวรัส อ้างการศึกษาวิจัย ซึ่งไม่มีความชัดเจนเรื่องการขออนุญาตวิจัยในมนุษย์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จึงได้หารือกันและออกมาเตือนประชาชน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้ระวังและรู้เท่าทัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่า CD4 เป็นเรื่องปกติ และขอให้มั่นใจในการใช้ยาต้านไวรัสฯ ที่ได้รับฟรีเมตามนโยบายของรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด กล่าวว่า สมาคมฯ ทำจดหมายเปิดผนึกเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อคัดค้านการนำเข้าชิ้นส่วนหมูจากสหรัฐฯ รวมถึงขอให้ยกเลิกนำเข้าหมูพันธุ์จากสหรัฐฯ และยกเลิกการนำเข้าเนื้อวัวที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ และเตรียมฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครองหากรัฐบาลไทยตกลงเรื่องนำเข้าหมูกับสหรัฐฯ ให้ถือเป็นโมฆะ โดยขณะนี้ มีกองทุนให้สมาชิกและผู้สนใจบริจาคไว้เป็นทุนต่อสู้ทางกฎหมาย</p> <p>นายสมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สหรัฐมีต้นทุนด้านอาหารสัตว์ถูกกว่าไทย และมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงที่เพาะเลี้ยง หากเปิดนำเข้า ราคาขายเนื้อหมูสหรัฐจะถูกกว่าไทย ดังนั้นขอเสนอให้ 1.ประเทศไทยต้องไม่นำเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนจากสหรัฐฯ 2.หากนำเข้าต้องมีการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอัตรา 40% รวมถึงต้องยึดข้อกำหนดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเพาะเลี้ยง หากผิดข้อกำหนดดังกล่าวต้องห้ามนำเข้าประเทศโดยเด็ดขาด</p> <p>สพ.ญ.วราพร พิมพ์ประไพ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ไทยตั้งเป้าหมายเป็นครัวของโลก จุดขายคือ อาหารปลอดภัย คุณภาพดี เป็นโอกาสที่ควรรักษาไว้ การไปเจรจา ก็ต้องคำนึงถึงจุดนี้</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>วัคซีน HPV</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน บรรยายวิชาการความร่วมมือภาคีสุขภาพด้านการป้องกันโรค "สร้างภูมิเสริมรักษ์" ที่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งให้เห็นความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ รวมถึงวัคซีน HPV ที่สธ.เริ่มฉีดให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทุกคนทั่วประเทศในปี</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ทันสถานการณ์ (1 ต.ค. 60) กรุงเทพธุรกิจ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>ค้านนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ 12 สมาคม ร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการนำเข้าสุกรจากประเทศสหรัฐ เพราะการเลี้ยงใช้เทคโนโลยีและมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงที่ อย. อนุญาต</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน" ว่า ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดี แต่จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) ที่ปรับลดอันดับการศึกษาและสาธารณสุขของไทยลง เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข เพราะถ้าการศึกษายังไม่ถูกพัฒนาจะเป็นการปิดโอกาสให้คนมีรายได้น้อย และยังสาธารณสุขไม่ดีก็ไม่มีแรงที่จะพัฒนาประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ต้องมีพื้นฐานจากการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโต และกระจายไปทั่วประเทศ ให้คนจนเข้าถึงการศึกษาและโอกาสมากขึ้น</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>แผนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 มีสาระสำคัญคือ แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 4 แผน 20 แผนงาน 106 โครงการ ได้แก่ แผนป้องกันยาเสพติด เน้นการป้องกันอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด แผนปราบปรามยาเสพติด ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิด แผนบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยา เข้าถึงบริการสาธารณสุข และแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดเอกภาพการทำงาน</p> <p>-สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 47,000 คน ใน 77 จังหวัด รอบ 6 เดือน พบว่า ประชาชนพึงพอใจผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 97.50 และเชื่อมั่นนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 97.30</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>จับหมอกระเป่า</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง สุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ.สุรินทร์ เข้าตรวจค้นภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ห้างบิ๊กซีสุรินทร์ จับกุม นายจรูญ อายุ 30 ปี อยู่ จ.นครราชสีมา ขณะกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้แก่ลูกค้า ตรวจค้นพบอุปกรณ์เสริมความงามทั้งโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ วิตามินซี กลูตา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา และอื่น ๆ สอบสวนสารภาพว่าเพิ่งมาที่ จ.สุรินทร์ เพิ่งมีลูกค้าเพียง 5 ราย เคยเป็นผู้จัดการคลินิกเสริมความงามถูกกฎหมายชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำให้รู้ตัวยาและวิธีการทำงานของ แพทย์ด้านเสริมความงาม จึงมาตระเวนหาลูกค้าเพื่อหารายได้พิเศษ ในราคาตั้งแต่ 1,500 – 5,900 บาท</p>
<p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>แอปฯ แก่โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต คาดขณะนี้มียุุ่นไทย 15-24 ปี เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า 1 แสนคน แต่เข้าใจผิดว่าเครียดธรรมดา และคลายเครียดด้วยการใช้สื่อออนไลน์เป็นเพื่อน จึงพัฒนา Mindfit application ให้วัยรุ่นใช้ประเมินพลังใจตัวเองด้วยคำถามง่าย ๆ 9 ข้อ พร้อมกิจกรรมเสริมความสดใส คลายเศร้า เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทางระบบแอนดรอยด์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มั่นใจว่าจะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึงกว่า 1,400 ล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>โรคหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว มีโอกาสเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่จะมีไข้ หนาวสั่น ตัวร้อนจัด มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ปวดกระดูก และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและพักผ่อนให้เพียงพอ อาการจะหายได้ใน 5-7 วัน แต่ถ้าไม่ดูแลตนเองอาจมีอาการปอดบวมตามมา และจะเป็นอันตรายอย่างมากในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน โรคเรื้อรัง ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยโพสต์ M2F (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>การขนย้ายผู้ป่วยในตึกสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากตึกสูงในกทม. ว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นไปด้วยความยากลำบาก และทีมกู้ชีพเป็นเพียงทีมเฉพาะหน้าในการช่วยเหลือเบื้องต้น หากไม่มีลิฟต์รองรับจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ขณะนี้คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ก.มท.ไทย ได้เริ่มกำหนดแผนที่จะออกกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่โดยเร่งด่วน</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ไขประเด็นโซเซียล (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>ไอโอดีน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าเด็กเท่านั้นที่ต้องได้รับสารไอโอดีน เป็นเรื่องเข้าใจผิด อย.ได้ให้ความรู้ว่า คนทุกเพศทุกวัยจำเป็นต้องได้รับสารไอโอดีน หากร่างกายได้รับปริมาณสารไอโอดีนที่ไม่เพียงพอ อาจมีอาการอ่อนเพลีย เชื้องช้า เชื้องซึม หนาวง่าย คอพอก หญิงมีครรภ์ที่ขาดสารไอโอดีน เด็กที่เกิดมาอาจมีปัญหาการเจริญเติบโต ระบบประสาทและสมองไม่พัฒนา การป้องกันการขาดสารไอโอดีน รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนทุกวัน เช่น อาหารทะเล ใช้เครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ ก่อนซื้ออ่านฉลากที่มีเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. ระบุคำว่า “เสริมไอโอดีน”</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>การดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 1 ต.ค. เป็นวันผู้สูงอายุสากล และเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เกษียณอายุ แนะนำแนวทางสร้างสุขสำหรับวัยเกษียณด้วยหลัก 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง 2.สร้างสุขภาพกายและใจให้ตนเอง ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ผักสมมติ ทำจิตใจให้สดใส 3.สร้างกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน จะทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ส่วนลูกหลานและครอบครัวต้องปรับตัว ปรับใจ และช่วยกันทำให้ผู้เกษียณมีความสุข รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า</p>
<p>ไทยโพสต์ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>วิเคราะห์โรคซึมเศร้าจากรูปในไอจี</b></p> <p>-เสนอบทความ ดร.คริส แดนฟอร์ด ผอ.จากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 166 คน โดยการตรวจสอบภาพในอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 43,000 ภาพ ร่วมกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต วิเคราะห์จากองค์ประกอบของภาพถ่าย เรื่องสี จำนวนคนในภาพ รวมถึงคอมเมนต์ที่มีต่อรูปภาพ และยอดไลค์ เป็นข้อมูลประกอบ พบว่าครึ่งหนึ่งของตัวอย่างกลุ่มวิจัยเป็นโรคซึมเศร้าภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้มีภาวะซึมเศร้ามักโพสต์ภาพที่มีสีสดใส สีเข้ม หรือโทนสีสว่าง ชัดกับความรู้สึกที่กำลังเป็น และมีรูปตัวเองในภาพน้อยลง ส่วนคนทั่วไป มักจะชอบแปลงภาพให้เป็นสีขาวดำ ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้จริง</p>
<p>แนวหน้า (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>แก้วิกฤติห้องก่อนวัย</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2017 กรมอนามัย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด แถลงข่าว “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่นขึ้น รวมทั้งปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ</p>
<p>ไทยโพสต์ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>อาหารปลอดภัยในรพ.</b></p> <p>-เสนอสภู่ข่าว นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม ลงนามข้อตกลงกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อซื้อข้าวอินทรีย์นำไปหุงให้แก่ผู้ป่วยภายในรพ. ให้ได้กินอาหารปลอดภัย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (2 ต.ค. 60)</p>	<p><b>สมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยดร.เฉลิมพล ไททอง นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ในการประชุมกรมการสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงเรื่องการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทย ซึ่งฟังแล้วไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้ขนาดไหน เนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยยอมรับ โดยเหตุผลที่ทำให้ยาที่สกัดจากสมุนไพรไทยไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาทิ 1.ชื่อยาเป็นแบบไทย ทำให้ไม่น่าเชื่อถือเหมือนยาชื่อภาษาอังกฤษ 2.การทำตลาด ยาที่สกัดจากสมุนไพรไทยมักเป็นยาประเภททั่วไป ไม่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ไม่น่าเชื่อถือว่าจะใช้รักษาโรคเฉพาะได้ 3.มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ยาจากสมุนไพรหลายชนิดที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ ไม่สามารถผลิตเพื่อการค้าได้ 4.ผู้ผลิตยาระดับโลกไม่ยอมรับ เพราะถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานการผลิตและการวิจัย จึงทำการตลาดในต่างประเทศไม่ได้ 5.ผู้ขายยังไม่มี ความมั่นใจเหมือนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 6.ยังไม่มี product champion อย่างแท้จริง 7.แพทย์ประจำสถานพยาบาล เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีกำลังใจจ่ายยาสมุนไพร</p> <p>ดังนั้น การพัฒนาสมุนไพรไทยน่าจะเป็นไปในทิศทางเหมือนต่างประเทศ เช่น โสมของเกาหลี ถั่งเช่าของจีน โดยไม่ได้เน้นใช้รักษาพยาบาลโรค แต่เสริมสุขภาพหรือเสริมความงาม</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>“อสม.- อสส.”ชวนไทยเลิกบุหรีทำดีถวายพ่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ สธ. สำนักอนามัย กทม. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี เครือข่ายหมออนามัย และชมรม อสม.แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปฎิญาณตน “อสม.- อสส.ชวนไทยเลิกบุหรี ทำดีถวายพ่อ” โดยแกนนำอสม.และอสส.จากทั่วประเทศได้กล่าวปฎิญาณตนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เลิกสูบบุหรีเพื่อพ่อ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการดำเนินงานเชิญชวนประชาชนเลิกบุหรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมลงเยี่ยมผู้ป่วยจากบุหรีที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษา</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>ภารกิจ สช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสช. ให้สัมภาษณ์ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่า 10 ปีที่ผ่านมา งานสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งถึง และกว้างขวาง โดยมีสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานข้ามกระทรวง ถือว่าทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะผ่าน 3 เครื่องมือ คือ 1.ธรรมนูญสุขภาพ 2.สมัชชาสุขภาพ และ 3.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)</p> <p>การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสช.ทำร่วมกับ 6 กระทรวง และองค์กร ส. ด้านสุขภาพ และการมีกระบวนการระดมความคิดเห็น ในอนาคตเครื่องมือของ สช. จะเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการรับมือความขัดแย้ง เชื่อว่า สช.ภาคีเครือข่าย และพ.ร.บ.สุขภาพฯ จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เรื้อรังและนำไปสู่ภาวะที่สามสามัคคี ประองตองได้</p>
<p>ไทยรัฐ (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>ประท้วงเสื่อโทรศัพท์</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านชุมชนถนนนิมโขง ซอย 9 บ้านตึกสีขาว เขตเทศบาล ต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมาณ 20 คน รวมตัวประท้วงการตั้งเสื่อส่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยนางทัศนีย์ หลวงสอน อายุ 42 ปี เปิดเผยว่าหลังจากมีบริษัทหนึ่งมาตั้งเสื่อส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในชุมชน มีชาวบ้านเสียชีวิตและเจ็บป่วย เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าว โดยชาวบ้านหลายคนมีอาการผื่นตกสะเก็ด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ จุนเฉียวง่าย ซึมเศร้า สูญเสียความทรงจำ คลื่นไส้ และมีปัญหาในการมองเห็น อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย</p>
<p>ข่าวสด (30 ก.ย.60)</p>	<p><b>โรคกระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Capture the Fracture (CTF) ซึ่งสำนักงานแพทย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการของรพ.สังกัด กทม. มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย Capture the Fracture (CTF) เป็นโครงการที่ International Osteoporosis Foundation (IOF) กำหนดขึ้น เพื่อณรงค์ป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ำในผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว จังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(30 ก.ย.60)	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรุงเทพธุรกิจ (30 ก.ย.60)	<b>อนามัยโลกคว่าบาตรมุลินิติเกี่ยวข้องกับบุรี</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ขอให้รัฐบาลทั้งหลายอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมุลินิติที่ได้เงินสนับสนุนจากบริษัทฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน หลังจากบริษัทฯ ประกาศอยากช่วยตั้งมุลินิติเพื่อการปลอดบุรีโลก และจะบริจาคเงินช่วยดำเนินงานราว 80 ล้านดอลลาร์ต่อปี ต่อเนื่อง 12 ปี พร้อมระบุว่า เทคนิคที่แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ ทั้งการขึ้นภาษียาสูบ ตัดลดราคาค่าเตีอน และห้ามโฆษณา ถูกอุตสาหกรรมบุรีต่อต้านมาตลอด จึงไม่ขอร่วมงานกับมุลินิติดังกล่าว และขอให้รัฐบาลและประชาคมสาธารณสุขอย่าไปเกี่ยวข้องด้วย
เดลินิวส์ (30 ก.ย.60)	<b>ชิกากลายเป็น</b> -เสนอข่าว คณะนักวิจัยเปิดเผยในวารสารไซเอนซ์ ของสหรัฐ ระบุว่า ไวรัสชิกามีมานาน แต่เพิ่งเริ่มกลายเป็นสาเหตุความพิการของทารกแรกเกิด โดยการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในโครงสร้างโปรตีนชื่อพีอาร์เอ็ม และเชื่อว่าเกิดขึ้นในการระบาดที่เฟรนช์ โพลินีเซีย เมื่อปี 2556
ข่าวสด (1 ต.ค. 60)	<b>โรคระบาดค้ายโรฮิงยา</b> -เสนอข่าว ความคืบหน้าสถานการณ์ในค่ายอพยพชาวโรฮิงยา ในเมืองค็อกซ์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ อาจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เนื่องจากมีชาวโรฮิงยาอพยพหนีภัยสงครามข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศเกือบ 5 แสนคน คาดว่าอาจถึง 1 ล้านคนในสิ้นปีนี้ ทำให้ค่ายผู้อพยพเกิดความแออัด ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และมีห้องสุขาไม่เพียงพอ ด้านแพทย์อาสาในค่ายระบุว่า พบผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียรุนแรงกว่า 400 คนต่อวัน และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หลังชาวโรฮิงยาบางส่วนต็มน้ำจากแหล่งน้ำฝนที่ไหลอยู่ตามพื้นดิน
เดลินิวส์ (1 ต.ค. 60)	<b>ความปลอดภัยทางถนน</b> -เสนอข่าว นายพิภช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีถนนปลอดภัย การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สสจ. มุลินิติ/สพฉ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
มติชน (1 ต.ค. 60)	<b>เชื้อก่อโรคในอาหารญี่ปุ่น</b> -เสนอข่าว กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. จัดทำโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหารในซูชิหน้าอาหารดิบ สุ่มเก็บตัวอย่างซูชิหน้าอาหารดิบ ปลาดิบ หอยดิบ ปลาหมึกดิบ ไข่กุ้ง ปลาซาบะ ดอง ปูอัดและหน้าสำหรับจากร้านอาหารญี่ปุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ 293 ตัวอย่าง จำนวน 51 แห่ง เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.สแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส 2.ซาลโมเนลลา 3.วิบริโอ โคเลอรี หรือโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และ 4.วิบริโอ พาราอีโมไลติคัส พบเชื้อ 11 แห่ง และพบว่าร้านอาหารบางส่วนของขาดการบริหารจัดการระบบการสุขาภิบาลที่ดี ผู้สัมผัสอาหารไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข่าวสด (1 ต.ค. 60)	<b>ขอความช่วยเหลือแม่-ลูกป่วยโรคพุ่มพวง</b> -เสนอข่าว ขอความช่วยเหลือ น.ส.วรัญญา นวลนิศาชล อายุ 31 ปี อยู่ จ.สิงห์บุรี ผู้ป่วยนอนติดเตียงด้วยโรค SLE นาน 4 ปี และน้องโอม วัย 11 ขวบ ลูกชายที่คอยดูแลซึ่งป่วยเป็นโรคไตและโรค SLE เหมือนกับแม่ ทำให้ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-172707-1 สาขาบางระจัน ชื่อบัญชี น.ส.วรัญญา นวลนิศาชล



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch